

Bài: Giới thiệu về Microsoft PowerPoint 2016.

Xem bài học trên website để ủng hộ Kteam: [Giới thiệu về Microsoft PowerPoint 2016.](#)

Mọi vấn đề về lỗi website làm ảnh hưởng đến bạn hoặc thắc mắc, mong muốn khóa học mới, nhằm hỗ trợ cải thiện Website. Các bạn vui lòng phản hồi đến Fanpage [How Kteam](#) nhé!

Dẫn nhập

Microsoft PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint) là một phần mềm trình diễn nằm trong gói các ứng dụng văn phòng – Microsoft Office, do hãng Microsoft phát triển.

PowerPoint cho phép bạn tạo ra các trang trình chiếu linh động theo nhu cầu sử dụng của từng cá nhân thể hiện ý tưởng thông qua: hiệu ứng, trình biểu diễn, hình ảnh, video,...

Nội dung

Bài này sẽ giới thiệu với các bạn các phần sau:

- Làm quen với MS PowerPoint.
- Khởi động chương trình MS PowerPoint.
- Giao diện khởi động MS PowerPoint.

Làm quen với Microsoft PowerPoint 2016

Phiên bản **PowerPoint 2016** sẽ được sử dụng trong chuỗi bài viết [hướng dẫn Microsoft PowerPoint](#) của [Howkteam.com](#)

Phiên bản này có các chức năng tương tự các phiên bản PowerPoint 2013 và 2010.

Nếu bạn đã hoặc đang sử dụng các phiên bản trên thì cũng đừng lo lắng! Bạn sẽ cảm thấy quen thuộc và tương đồng giữa các chức năng ở PowerPoint 2016. Tuy nhiên bạn nên làm quen với giao diện PowerPoint 2016 để dễ dàng thao tác hơn!

Khởi động chương trình Microsoft Powerpoint.

Có nhiều cách để khởi động chương trình PowerPoint từ máy tính của bạn.

Khởi động từ màn hình chính

Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy biểu tượng của chương trình **PowerPoint** trên màn hình chính của Windows như **vùng khoanh đỏ** trong hình.



- Nhấn đúp chuột trái vào biểu tượng để mở chương trình.
 - Hoặc nhấp chuột phải chọn **Open**

Khởi động từ thanh tác vụ - Taskbar

Tương tự biểu tượng ở màn hình chính, bạn sẽ dễ tìm thấy biểu tượng **PowerPoint** trên thanh tác vụ taskbar trong **vùng khoanh đỏ** như hình.



- Nhấp chuột trái vào biểu tượng để mở chương trình.

Khởi động từ Menu khởi động của Windows.

Ở giao diện Windows 10. Bạn chọn **Start** > **All Apps** > **PowerPoint 2016**.



Giao diện của Microsoft PowerPoint

Bạn sẽ thấy giao diện màn hình của chương trình mặc định như sau trong lần khởi động đầu tiên bằng một trong các cách trên.



Nếu đây mới là giao diện phần mềm của bạn thì cũng đừng lo lắng! Đây là một bản trình chiếu trống đã được **PowerPoint** mở sẵn để bạn dễ dàng thao tác.



Kết

Bài này nhằm giới thiệu và giúp bạn làm quen với Microsoft PowerPoint 2016.

Bài sau sẽ giới thiệu chi tiết về **Thanh Ribbon và môi trường làm việc của Microsoft PowerPoint**.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên **"Luyện tập – Thử thách – Không ngại khó"**.